

<b>MiC</b>	<b>MATICHON</b> INFORMATION CENTER	Subject Heading :  <b>61291543</b>
Source : <b>ตอกเบียร์ธุรกิจ</b>		No : 1
Date : 10 ก.ย. 2561	Page : 1,9	

**สร้าง Palm Oil City**

# 'สุราษฎร์ฯ' เดินหน้า พัฒนาทาง 'ปาล์ม'



## 'ผู้ว่าฯ ชูจุดเด่น ฯ เมืองเที่ยวได้ทั้งปี'

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ ประกาศพร้อมผลักดันสุราษฎร์ฯ เมืองหลวงของภาคใต้ เดินหน้าพัฒนา "ปาล์ม ออบลิวิชั่น" ให้สมกับจังหวัดที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากเป็นอันดับหนึ่ง ทำหน้าที่ศูนย์กลางอุตสาหกรรม ปาล์มทั้งต้นน้ำ/ปลายน้ำจากสวนปาล์มทั่วประเทศ ในเวลาเดียวกันยังเน้นย้ำสนับสนุนธุรกิจค้าอ้อยท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจและความปลอดภัยสูงสุดภายใต้โลโก้ "สุราษฎร์ธานีเที่ยวได้ทั้งปี" ... ชวยคนสุราษฎร์ฯ ใช้โอกาสดีได้เข้าถึงแหล่งเงินในจกบไทยแลนด์ สมกัฒมนัน

(จำนวน: ๑๘๐ หน้า ๑)



ไม่ได้กำหนดมา

# ต่อจากหน้า 1

## สุราษฎร์ฯ

สุราษฎร์ธานี ซึ่งเคยได้รับการประกาศชื่อเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมามีเป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุด ด้วยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งในด้านของภูมิศาสตร์ ที่ตั้งของจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคใต้จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของภาคใต้ ขณะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในด้าน การเกษตรและการท่องเที่ยวที่สำคัญ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโดยรวมจะได้รับผลกระทบบ้างอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจโดยรวมราคาพืชผลเกษตรไม่ดีนัก แต่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ โดยรวมก็ยังเติบโตในระดับที่ดีพอสมควร จากสถานการณ์การค้าการลงทุนที่มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น

นายวิฑูรย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวกับทีมงานหนังสือพิมพ์ดอกเบญจรงค์ ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพมาก และมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะจังหวัดสุราษฎร์ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในเรื่องของการเกษตร และการท่องเที่ยว

ที่สำคัญคือ ขณะนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังวางแผนเพื่อพัฒนาเดินหน้าเป็น ศูนย์กลางอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม หรือ “ปาล์มออยล์ ซิตี้” ซึ่งจะเห็นว่า ในการประชุมกรม.สัจจกร ที่ชุมพรเมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา มีการกล่าวถึงและให้ความสำคัญมากในเรื่อง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคใต้ SEC ซึ่งจะทำให้สุราษฎร์สามารถพัฒนาเรื่องของ ปาล์มออยล์ซิตี้ ได้อย่างโดดเด่น เนื่องจาก สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุดในประเทศ

“เรามีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ เราจะเป็นปาล์มออยล์ซิตี้

โดยขณะนี้ยังอยู่ในช่วงศึกษาแผนงาน หลังจากที่เรารับมติดครม.ว่าจะ เป็น ปาล์มออยล์ซิตี้ ทำอย่างไรจะเพิ่มมูลค่าของปาล์มน้ำมันจะทำปาล์มคุณภาพ หรือทำให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแบบครบวงจร ให้พี่น้องเกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากเป็นน้ำมันที่เข้บริโภคแล้วเราก็มารถต่อยอดในเรื่องไปโอเคอิมคอลลต่างๆ ที่เอาส่วนที่สกัดจากปาล์มมาทำและขายให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำปาล์มคุณภาพให้พี่น้องชาวเกษตรกรสวนปาล์มได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ตอนนี้เรากำลังร่วมกันจัดประชุมระหว่างหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงเกษตรจังหวัด สภกรณ์จังหวัด เพื่อกำหนดว่าเราจะเดินทางอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับ ปาล์มออยล์ซิตี้

เมื่อเป็น ปาล์มออยล์ซิตี้ สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของภาคใต้ และมีความสะดวกในเรื่องของระบบการขนส่งโลจิสติกส์ กระจายความเจริญต่างๆ กระจายสินค้า ขนส่ง คมนาคมต่างๆ ไปยัง 14 จังหวัดภาคใต้ทั้งหมด จะทำให้สุราษฎร์ฯ เป็นศูนย์กลางเรื่องของปาล์มจากทั่วประเทศเพื่อมาต่อยอดอุตสาหกรรมทั้งต้นน้ำ/ปลายน้ำ เสริมสร้างรายได้ให้ชาวสวนปาล์มทั่วประเทศได้ด้วย

ทั้งนี้ สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ประมาณ 1 ล้านไร่ และปลูกยางพาราประมาณ 2.7 ล้านไร่ ถือว่ามีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทย

“ในส่วนของเกษตร แม้ว่า ราคาในช่วงที่ผ่านมาจะไม่ดีนัก แต่ก็ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ปลูกพืชต่างๆ แคม เพื่อที่ทดแทนพืชหลักในช่วงราคาไม่ค่อยดีนัก เมื่อปลูกแคมพืชอื่นที่ปลูกไว้ก็จะสามารถที่จะเป็นรายได้เพิ่มเติม ทดแทนตรงนั้นได้

อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหลักของสุราษฎร์ธานี คือ เรื่องท่องเที่ยว ที่จะช่วยสร้างรายได้ เรามีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้สโลแกนสุราษฎร์ธานีเที่ยวได้ทั้งปี เราพยายามจัดให้สุราษฎร์ธานีอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวตลอดปี โดยเฉพาะ สมุยเฟสติวัล 2018 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2561 ที่จะถึงนี้ เพื่อที่จะบูมสมุย และให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและของประเทศไทย

นอกจากนี้ สถานที่ท่องเที่ยวเรามีมากทั้งทางบกและทะเล นอกจากเกาะสมุย ยังมีเกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ และกรม.ที่มาประชุมที่ชุมพรล่าสุด ก็ได้ยกฐานะของหมู่เกาะอ่างทองให้เป็นมรดกของอาเซียน และจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ เงินทองเพื่อที่จะได้ดูแล และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมู่เกาะอ่างทอง ไม่มีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ตรงนั้น ก็สามารถที่จะจัดระเบียบต่างๆที่จะดูแลให้คงสภาพความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจไปเที่ยวใน 1 วัน แล้วก็กลับมาพักที่สมุย เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม”

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำว่า การท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีติดอันดับโลก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามา แม้ช่วงนี้จะมีข่าวคราวที่สร้างความเสียหาย แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็พยายามจะคลี่คลายและสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้น และความจริงแล้วเป็นเมืองที่มีความปลอดภัย

“สุราษฎร์ เป็นเมืองคนดี เป็นแหล่งธรรมชาติ ยืนยันว่าเรามีความปลอดภัยสูงสุด ที่จะดูแลผู้คนที่จะมาเยี่ยมเยียนทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเต็มที่ และปลอดภัยในเรื่องสุขภาพ เรามีโรงพยาบาล มีศูนย์สุราษฎร์ธานีที่ดูแลพี่น้อง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เราต้องการให้ทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวความประทับใจต่างๆไปแล้วกลับมาเยี่ยมเยียนเราอีก”

นายวิฑูรย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังกล่าวด้วยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอนาคตและมีการเติบโตต่อเนื่อง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่นักลงทุนทั้งในจังหวัดและนักลงทุนต่างเมือง รวมทั้งนักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจมาลงทุน จึงเป็นเรื่องดีหลายๆ ที่ผู้จัดงานไทยแลนด์ สมาร์ท มั่นใจ มาจัดงานให้ชาวสุราษฎร์ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งของเงิน

“เรากำลังขยาย สุราษฎร์ธานีเรามีพื้นที่ 8 ล้านกว่าไร่มากที่สุดใภาคใต้ และมากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ ดังนั้น ในการเจริญเติบโตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผังเมือง เรามีการขยายออกไปนอกพื้นที่ เป็นเมืองขยายออกไป เป็นทิศทางที่ชัดเจน มีนักลงทุนเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนจากจีน ที่เข้ามาลงทุนในส่วนไม่ยางพารา ซึ่งได้เข้ามาตั้งโรงงานต่างๆ ซึ่งเรามีศูนย์ยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ

สุราษฎร์ธานีมีศักยภาพในหลายๆ ด้าน ทั้งเกษตร ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม โลจิสติกส์และการขนส่ง เรามีครบทุกอย่างทั้งดินน้ำลมไฟ ครบถ้วน และอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ สุราษฎร์ธานีก็เป็นเมืองของคนดี จะสังเกตได้ว่าเรามีพี่น้องประชาชนตั้ง 1,050,000 คน นอกจากนี้ยังมีพี่น้องอีกหลายจังหวัดที่เข้ามาลงทุน ตั้งรกรากในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะเมืองเราเป็นเมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างปลอดภัยของจังหวัดก็คือ เมืองร้อยเกาะ เกาะร้อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมชาติ

ดังนั้นเศรษฐกิจของเราดี การที่ทางทีมงาน ไทยแลนด์ สมาร์ท มั่นใจ มาจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าสุราษฎร์ธานี ถือเป็นโอกาสที่ดีของคนสุราษฎร์ธานี และคนในจังหวัดใกล้เคียงจะได้มาร่วมงานมหกรรมการเงินในครั้งนี้ และส่วนตัวในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้มาร่วมมหกรรมการเงินที่สำคัญในครั้งนี้ เป็นโอกาสหนึ่งได้เข้าถึงแหล่งทุน ได้เข้าถึงแหล่งเงิน เป็นโอกาสที่จะขยายต่อยอด ทำการค้า การประกอบการ ในทุกด้านของการเงิน ทั้งอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ มาดูดูทางว่าทำอย่างไรจะให้เงินงอกเงยขึ้นมา

เมื่องานไทยแลนด์ สมาร์ท มั่นใจมาจัดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เราก็พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคง” ●